

Số: 147 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 05 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình Du lịch, dịch vụ năm 2022 Những nội dung và giải pháp đẩy mạnh phát triển chương trình du lịch, dịch vụ trên địa bàn xã giai đoạn 2023 – 2025.

Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ của xã được Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra là một trong ba chương trình trọng tâm, đây là một trong những nội dung rất quan trọng, sẽ tạo tiền đề và động lực cho sự thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế trong xây dựng và phát triển sắp tới, đồng thời góp phần xây dựng môi trường bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã và góp phần thực hiện thành công Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch của thị xã Hương Thủy, giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Hương Thủy trở thành một trung tâm kinh tế động lực và đô thị phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế...

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy về phát triển du lịch, dịch vụ của xã giai đoạn 2020 - 2025. Trên cơ sở đó UBND xã đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/11/2020 về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch số 34/KH-UBND về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Dương Hòa giai đoạn 2021 – 2025; quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện chương trình phát triển Dịch vụ - Du lịch xã Dương Hòa, giai đoạn 2021 – 2025; từng năm xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Chương trình du lịch, dịch vụ năm 2022

Về xây dựng cơ bản các công trình phục vụ du lịch, UBND xã đã phối hợp với BQL đầu tư xây dựng thị xã đã tiến hành bàn giao đề thi công tuyến đường vào thác Đá Dầm và bãi đỗ xe; khảo sát tuyến đường từ thác Đá Dầm đến thác Chín chàng để xin chủ trương đầu tư; đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư khu lưu niệm sự kiện Bia Chiến tích Dương Hòa; đã đăng ký các hạng mục đầu tư phát triển du lịch dịch vụ giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gồm đường nội đồng Đồng Rê, cải tạo sửa chữa bến thuyền Tân Ba để làm bến thuyền du lịch, xây dựng nhà trưng bày, nhà vệ sinh... với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của UBND thị xã Hương Thủy về chương trình phát triển du lịch của thị xã, UBND xã đã lập danh sách 04 đối tượng đủ điều kiện tham gia hoạt động du lịch cộng đồng và đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng homestay, trong đó có HTX Dược liệu Thông Xanh và 03 hộ gia đình ở thôn Buồng Tằm. Kết quả đã nghiệm thu và giải ngân cho 01 hộ xây dựng Homestay với 03 phòng, số tiền 100 triệu đồng. 02 homestay đã hoàn thiện và đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi cấp trên để xem xét hỗ trợ theo Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Trong năm 2022, UBND xã đã phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và các đoàn thể xã tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng du lịch cộng đồng và đào tạo nghề truyền thống, cấp giấy chứng nhận cho 43 người tham gia. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, vận động phát triển các mô hình, dịch vụ du lịch và phục vụ du lịch thì công tác truyền thông quản bá được quan tâm. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, đã xây dựng 04 bảng chỉ dẫn du lịch, tờ gấp du lịch và trang thông tin du lịch Dương Hòa. Đặc biệt Chương trình “*Với Chiến khu xưa*” Dương Hòa năm 2022 được thị xã tổ chức trên địa bàn là một sự kiện lớn lần đầu tiên được tổ chức, đã thu hút hàng nghìn lượt du khách và người dân địa phương tham gia vào sự kiện, vừa là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ và cũng góp phần quản bá hình ảnh, con người Dương Hòa và tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích tham gia các hoạt động phát triển du lịch; đẩy mạnh đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Dịch vụ tiếp tục được khuyến khích tạo điều kiện phát triển, chủ yếu là vận tải phục vụ khai thác rừng trồng và các dịch vụ buôn bán hàng quán, thức ăn, giải khát tại chợ và các hộ kinh doanh cá thể tại gia đình.

II. NHỮNG NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản.

Ủy ban nhân dân xã làm việc với phòng ban và các cơ quan chuyên môn thị xã để thực hiện việc lập hồ sơ, xin chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, hướng đến xây dựng điểm đến du lịch hoàn chỉnh và đăng ký điểm du lịch cộng đồng. Trong đó tập trung vào các hạng mục được dự kiến thực hiện trong năm 2023 và các hạng mục từ năm 2022 chuyển sang gồm: khu lưu niệm sự kiện Bia Chiến tích Dương Hòa giai đoạn 1; đường nội đồng, nhà vệ sinh công cộng khu vực Buồng Tằm; bến thuyền du lịch và nhà trưng bày tại khu vực thôn Hạ.

Hướng dẫn hồ sơ gửi UBND thị xã xác nhận tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. Hướng dẫn các hồ sơ thủ tục

hỗ trợ theo quyết định 52/QĐ-UBND của UBND Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và cam kết tham gia hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Quy hoạch các diện tích đất phù hợp để kêu gọi đầu tư phát triển các dịch vụ, trong đó tập trung vào các địa điểm như hồ Gia Mòi, thác Đá Dẫm, các diện tích ven sông, bãi bồi có giá trị về phát triển dịch vụ.

Duy trì hoạt động của chợ Dương Hòa, nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý phù hợp để phát triển điểm chợ thành nơi buôn bán 2 chiều. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đối với các hình thức mua bán kinh doanh tại hộ gia đình, khuyến khích việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới như dịch vụ tham quan, trải nghiệm, lưu trú... phục vụ du lịch.

2. Xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ.

2.1. Đảm bảo môi trường tự nhiên và xã hội trong hoạt động du lịch

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch, nâng cao ý thức của dân cư về ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động du lịch. Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn, đặc biệt là các điểm di tích bia chiến tích và chợ kháng chiến Dương Hòa.

Phát huy phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn các thôn, phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Gắn công tác xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu với hoạt động đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, vận động các hội viên, đoàn viên, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tham gia đầu tư các mô hình homestay, nhà hàng, quán ăn phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của địa phương. Chú trọng các giải pháp cải tạo cảnh quan, môi trường, nhất là việc duy trì và phát triển hệ thống hàng rào xanh tại khu vực thôn Hạ và Buồng Tầm.

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ

Phối hợp với các trường, đơn vị đào tạo về du lịch có uy tín mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng làm du lịch, dịch vụ theo hướng tăng cường xã hội hóa và thực hiện bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo được yêu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch; coi trọng chất lượng đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Trang bị và nâng cao kiến thức về du lịch cộng đồng, văn hóa kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ... cho cư dân tại các điểm du lịch; nâng cao kỹ năng tổ chức, khai thác, phục vụ khách du lịch trong phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản, tôn trọng pháp luật và ứng xử văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ, văn hóa và trong cộng đồng dân cư nơi có điểm du lịch.

2.3. Khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất truyền thống, sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm mới.

Hướng dẫn, hỗ trợ phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống như chẽ tăm hương, làm chổi tre theo hướng vừa làm nghề vừa phục vụ trải nghiệm. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch mới như chèo thuyền, tham quan du lịch đường sông, đạp xe, trải nghiệm làm nông ... Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng thế mạnh của xã như tham quan vườn mầu thanh trà gắn với dịch vụ ăn uống các món đặc sản như gà thả vườn, cá khe suối, rau rừng... tại địa phương.

2.4. Hỗ trợ công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Thông qua các hình thức báo chí, các trang mạng điện tử, mạng xã hội... thường xuyên quảng bá giới thiệu phong cảnh, văn hóa, con người, đặc sản, những tiềm năng lợi thế vốn có của địa phương. Tham gia các hội chợ, hội thảo, trưng bày sản phẩm về du lịch do các cấp tổ chức nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Phát huy nội lực địa phương, kêu gọi và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tại địa phương đầu tư dịch vụ kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú homestay gắn với du lịch tham quan tắm thác Đá Dẫm, tham quan các địa điểm di tích Chiến khu Dương Hoà, Chợ Kháng chiến và các sản phẩm du lịch khác.

Duy trì hoạt động của chợ Dương Hòa, nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý phù hợp để phát triển điểm chợ thành nơi buôn bán 2 chiều. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đối với các hình thức mua bán kinh doanh tại hộ gia đình, khuyến khích việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới như dịch vụ tham quan, trải nghiệm, lưu trú... phục vụ du lịch.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn xã Dương Hòa năm 2022 và những nội dung giải pháp để phát triển du lịch, dịch vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Văn hoá thị xã;
- BTV Đảng ủy;
- TT.HĐND xã;
- MTTQ, các đoàn thể xã;
- Lưu:VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Phấn